



สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมอินทผลาลัม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

และผ่านระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการต่อเวลาราชการ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการต่อเวลาราชการ พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย และเสนอ อธิการบดีลงนามต่อไป

๒. พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และตำแหน่งหัวหน้างานภายในกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. ...

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และตำแหน่งหัวหน้างานภายในกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี ฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย และนำเข้าไปประชุมในครั้งต่อไป

๓. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้พนักงาน มหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือประชุมสัมมนา พ.ศ. ...

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือประชุมสัมมนา พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวิช ลอยมา)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย